

องค์ความรู้ แผนการเงิน รร.ขส.ขส.ทบ.

แนวทางการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

ขั้นตอนการเบิกจ่าย	เทคนิคการทำงาน	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>ผู้มีสิทธิกรอกเอกสารการเบิก พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน</p> <p>จ่ายเงิน ↑ ↓</p> <p>ผกง.รร.ขส.ทบ. ตรวจสอบเอกสารการเบิก จัดทำทะเบียนคุณสมบัติกำลังพล</p> <p>รับเงิน ↑ ↓ ส่งเอกสาร(วางฐีกา)</p> <p>กกง.ขส.ทบ. ตรวจสอบเอกสารการเบิก</p> <p>รับเงิน ↑ ↓ ส่งเอกสาร(วางฐีกา)</p> <p>กง.ทบ. ตรวจสอบเอกสารการเบิก</p>	<p>๑. ตรวจสอบสิทธิการเบิกว่าต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย เว้นบุตรบุญธรรมและยกให้เป็นบุตรบุญธรรม</p> <p>๒. บุตรอายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี</p> <p>๓. บุตรเบิกได้ไม่เกิน ๓ คน</p> <p>๔. ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสำคัญทุกรายการ เบิกได้ตามระเบียบ กค. จำนวนที่ยื่นขอเบิกทั้งปี ยอดรวมต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่ กค.กำหนด</p> <p>๕. ติดตามศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. ผู้มีสิทธิทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย</p> <p>๒. ผู้มีสิทธิขอเบิกเพียงเทอมเดียว</p> <p>๓. ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่มีอายุเกินกว่า ๑ ปีมาเบิกค่าการศึกษาบุตร</p>	<p>๑. แจ้งให้ผู้มีสิทธิแจ้งความหายนำบันทึกไปขอรับสำเนาใบเสร็จรับที่สถาบันการศึกษา</p> <p>๒. ให้ผู้มีสิทธิทำหนังสือสละสิทธิการเบิกเทอมที่ไม่ต้องการเบิก</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอายุใบเสร็จรับเงินก่อนนำหลักฐานมาเบิก</p>

องค์ความรู้ แผนการเงิน รร.ขส.ขส.ทบ.

แนวทางการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการเบิกจ่าย	เทคนิคการทำงาน	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>ผู้มีสิทธิกรอกเอกสารการเบิก พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน</p> <p>จ่ายเงิน ↑ ↓</p> <p>ผกง.รร.ขส.ทบ. ตรวจสอบเอกสารการเบิก จัดทำทะเบียนคุณสมบัติกำลังพล</p> <p>รับเงิน ↑ ↓ ส่งเอกสาร(วางฐีกา)</p> <p>กกง.ขส.ทบ. ตรวจสอบเอกสารการเบิก</p> <p>รับเงิน ↑ ↓ ส่งเอกสาร(วางฐีกา)</p> <p>กง.ทบ. ตรวจสอบเอกสารการเบิก</p>	<p>๑. ตรวจสอบสิทธิการเบิกว่ามีสิทธิหรือไม่ผ่าน www.cgd.co.th</p> <p>๒. บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์)</p> <p>๓. บุตรเบิกได้ไม่เกิน ๓ คน</p> <p>๔. ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสำคัญทุกรายการ เบิกได้ตามระเบียบ กค. หรือไม่ให้ดูที่อัตราค่าบริการ สาธารณสุขที่ใช้เบิกจ่ายในสถานพยาบาลของราชการ ได้มีรหัสรายการหรือไม่ (เลข ๕ ตัว)</p> <p>๕. ติดตามศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. ครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกประกันสังคมแต่นำมาเบิกสิทธิข้าราชการก่อน</p> <p>๒. ผู้มีสิทธินำรายการยานอกบัญชีหลัก มาเบิกแต่ไม่มีหนังสือรับรองจากแพทย์</p> <p>๓. ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่มีอายุเกินกว่า ๑ ปีมาเบิกค่ารักษาพยาบาล</p>	<p>๑. แจ้งให้ผู้มีสิทธิให้ไปใช้สิทธิประกันสังคมก่อน ส่วนเกินค่อยนำมาเบิกสิทธิข้าราชการ</p> <p>๒. ให้ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชีหลักมาประกอบการเบิก</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอายุใบเสร็จรับเงิน ก่อนนำหลักฐานมาเบิก</p>

